



เทคนิคกระบี่สาร ประจำเดือน ธันวาคม 2554

5 ธันวา มหาราชา

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหาร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดแก้ว โกรวาราม ร่วมลงนามถวายพระพร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สนามศาลากลาง จังหวัดกระบี่



Hot News!



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนจบการศึกษา เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เพื่อยกมาตรฐานทางด้านอาชีวศึกษา โดยจะทดสอบวิชาสามัญ ร้อยละ 20 - 25 และวิชาชีพ ร้อยละ 75 - 80 วิทยาลัยฯ ได้ทำการทดสอบ Pre V-Net ในวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2554 และทดสอบ V-Net ในวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่



เชิญชม

นิทรรศการวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานกาชาด ประจำปี 55



วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการของ นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ในงานกาชาด ประจำปี 2555 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

- นวัตกรรม / สื่อ
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- ขวนชิมอาหาร / กาแฟสด
- เครื่องดื่ม / การผสมเครื่องดื่ม
- ผลงานวิชาการของทุกแผนกวิชา
- จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา
- วงดนตรี และการแสดงของนักเรียน นักศึกษาทุกคืน



ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 54 - 8 ม.ค. 55
ข้างเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดกระบี่



บริการตรวจสอบสภาพรถทุกชนิด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับ
กรมการขนส่งทางบก จัดทำโครงการ **"ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัย
แน่นอน"** โดยให้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษา
หน่วยอาชีวบริการร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อดำเนินกิจกรรม
บริการแก่ประชาชน ตรวจสอบสภาพรถทุกประเภท ช่วงก่อนเทศกาล
ปีใหม่และช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้กำหนด
จุดที่ตั้งศูนย์บริการ ช่วงก่อนเทศกาล ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ
ระหว่างวันที่ 8 - 28 ธันวาคม 2554 และช่วงเทศกาล ปีใหม่
ตั้งศูนย์จุดตรวจ ณ บริเวณหน่วยบริการประชาชน ตำรวจ
ทางหลวงกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ซึ่งสามารถใช้บริการได้ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 - 4
มกราคม 2555



ต้อนรับปีใหม่ กระบี่ไค้คัพ



วิทยาลัยเทคนิคกระบี่เปิดอาคารเรียนใหม่ แผนกวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงสามารถต้อนรับและให้บริการ
ห้องพักแก่นักกีฬา ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬากระบี่ไค้คัพ จาก
จังหวัดระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ระหว่างวันที่ 14-17
พฤศจิกายน 2554 และในโอกาสนี้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
ขอขอบคุณ นายทรงศักดิ์ กิตาการกุล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬา
แห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ที่ได้มามอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับ
วิทยาลัยฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ฝึกปฏิบัติในการเรียน
การสอน และเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

New ผลงานสร้างชื่อ

รางวัลระดับเหรียญทอง

การประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2554

รอบรู้วิทยาลัย



นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เป็นประธานในการเปิดพิธีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อาชีวศึกษา
จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทุกสาขาวิชา การประกวดร้องเพลง โฟล์คซองของคน
พันธุ์ฮาร์ การประกวดการรักการอ่าน การประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ สุนทรพจน์ภาษาจีน การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ
การประกวดมารยาทไทย และการประกวดผสมเครื่องดื่ม
ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อคัดเลือกไปร่วมการแข่งขันระดับ
อาชีวศึกษาภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2554
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช



เชิญวิทยากร นายจรัส เข้มแข็ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้ความรู้ แนวทางและเตรียม
ความพร้อม เพื่อเข้ารับการประเมิน
จากคณะกรรมการการประเมิน
สถานศึกษาจากภายนอก (สมศ.)

การอบรม สัมมนา ครู บุคลากรภายใน
ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554



จัด โครงการอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย แข่งขันการทำขนมไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554